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ERINDI TIL UMHVERFIS- OG SAMGÖNGUNEFNDAR ALÞINGIS

A 2327. fundi bæjarráðs SeyðisQarðar í gær 3. júní 2015 voru Fjarðarheiðargöng á dagskrá og kynnti 
bæjarstjóri erindi sem hann lagði fyrir umhverfis- og samgöngunefnd á fundi sem nefndin hélt 2. júní 
síðastliðinn með fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtaka sveitarfélaga og 
sveitarfélaga. Bæjarráð samþykkti eins og kemur fram í bókun hér á eftir eftirfarandi áskorun, 
feitletrað til umhverfis- samgöngunefndar.

1. Fjarðarheiðargöng. A fundinn undir þessum lið mætti Arnbjörg Sveinsdóttir forseti
bæjarstjómar. Bæjarstjóri fór yfir fund sem hann sat fyrir hönd kaupstaðarins ásamt fulltrúum 
sveitarfélaga, landshlutasamtaka og Sambands íslenskra sveitarfélaga með umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis í gær og kynnti erindi sem hann lagði fyrir nefndina.
Bæjarráð áréttar sérstaklega sjónarmið bæjarstjóm ar SeyðisQarðar sem fram koma í erindinu 
og varða Fjarðarheiðargöng með eftirfarandi ályktun:

„I samgönguáætlun 2015-2018 er gert ráð fyrir 70 milljónum króna á ári til rannsókna 
við Seyðisfjarðargöng undir Fjarðarheiði. Bæjarráð Seyðisfjarðar leggur megináherslu 
á að rannsóknarborunum vegna ganganna verði lokið á árinu 2015 til að unnt verði að 
vinna áfram að úrvinnslu og hönnun á næstu tveimur árum. Bæjarráð skorar bví á 
umhverfis- o« samgöngunefnd að leggja til að færðir verði fjármunir innan 
áætlunarinnar með bað að leiðarljósi. Bæjarráð bendir á að líkur eru á að þannig náist 
betri nýting rannsóknarfjárins.“
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